

CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ
TỈNH BÌNH DƯƠNG
CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ
THÀNH PHỐ THỦ DẦU MỘT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 2177.../TB-CCTHADS

Thủ Dầu Một, ngày 04 tháng 08 năm 2024

THÔNG BÁO
Về kết quả lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản

Căn cứ Quyết định số 18/2022/QĐST-KDTM ngày 26 tháng 9 năm 2022 của Tòa án nhân dân thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương;

Căn cứ Quyết định thi hành án số 250/QĐ-CCTHADS ngày 04 tháng 11 năm 2022 và số 580/QĐ-CCTHADS ngày 23 tháng 12 năm 2022 của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương;

Căn cứ Quyết định về việc cưỡng chế kê biên, xử lý tài sản thi hành án số 28/QĐ-CCTHADS ngày 24 tháng 4 năm 2024 của Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương;

Căn cứ Biên bản về việc kê biên, xử lý tài sản ngày 26/7/2024 của Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương;

Căn cứ quy trình lựa chọn tổ chức thẩm định giá, đấu giá tài sản theo Quyết định số 1079/QĐ-TCTHADS ngày 25/12/2020 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự.

Ngày 26/7/2024, Chấp hành viên đã thực hiện việc kê biên tài sản của ông Đỗ Đình Chung và bà Nguyễn Thị Mộng Ngọc để đảm bảo việc thi hành án của Công ty TNHH MTV thiết kế xây dựng thương mại Trung Thành Phát theo Quyết định về việc cưỡng chế kê biên, xử lý tài sản thi hành án số 28/QĐ-CCTHADS ngày 24 tháng 4 năm 2024 của Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Tuy nhiên, tại buổi kê biên tài sản sau khi được Chấp hành viên thông báo về việc đương sự được quyền thỏa thuận giá, thỏa thuận lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản thì đại diện của Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (là người được thi hành án) có trình bày ý kiến không thỏa thuận về giá và không thỏa thuận về tổ chức thẩm định giá với ông Đỗ Đình Chung và bà Nguyễn Thị Mộng Ngọc.

Do đó, ngày 29/7/2024 Chấp hành viên đã ban hành thông báo công khai việc lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản để đăng tải lên trang thông tin điện tử của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình Dương, Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thi hành án dân sự để lựa chọn tổ chức thẩm định giá theo quy trình lựa chọn tổ chức

thẩm định giá, đấu giá tài sản theo Quyết định số 1079/QĐ-TCTHADS ngày 25/12/2020 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự.

Hết thời hạn quy định, Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Thủ Dầu Một đã tiếp nhận được 01 hồ sơ đăng ký tham gia thẩm định giá tài sản là Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn đầu tư và thẩm định giá Laha. Sau khi kiểm tra hồ sơ đăng ký thì nhận thấy hồ sơ của Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn đầu tư và thẩm định giá Laha hợp lệ và đáp ứng các tiêu chí lựa chọn tại phụ lục 1 kèm theo Quyết định số 1079/QĐ-TCTHADS ngày 25/12/2020 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự nên Chấp hành viên đã lựa chọn và ký hợp đồng dịch vụ thẩm định giá tài sản kê biên của ông Đỗ Đình Chung và bà Nguyễn Thị Mộng Ngọc với Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn đầu tư và thẩm định giá Laha.

Vậy, Chấp hành viên thông báo để đương sự và người liên quan được biết.

Nơi nhận:

- Đương sự;
- Người có quyền lợi liên quan;
- Lưu: VT, HSTHA.



Hồ Thị Hương